

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN PA QUẢN LÝ RỪNG BV NĂM 2021

STT	Nội dung giám sát đánh giá	Thời gian	Đối tượng	Phân công GS-ĐG
1	Quy trình 1: an toàn lao động			
1,1	- Trang phục ATLD	Thường xuyên khi CN làm việc	người lao động làm việc trong rừng cây CS	Tổ trưởng GS hàng ngày; đội trưởng và CB NT được phân công kiểm tra đột xuất (ít nhất 01 lần/tháng, đồng thời căn cứ vào kết quả GS của tổ trưởng lập biên bản giám sát gửi BGD.NT; 6 tháng BC Cty; Cty sẽ kiểm tra đột xuất.
1,2	- Vệ sinh môi trường trong làm việc			
1,3	Đối với CN trồng xen hoặc khai thác gỗ vẫn GS theo mục 1.1 và 1.2	Khi có hoạt động trong rừng cây	CN làm việc	Đội trưởng và cán bộ kỹ thuật NT. Lưu ý giám sát trước, trong và sau khi hoạt động kết thúc.
2	Quy trình khai thác tác động thấp/khai thác gỗ			
	- Dụng cụ cưa cắt cây, kỹ thuật cưa cắt, thực hiện các nội dung trong HD trong quá trình cưa cắt	Khi có hoạt động trong rừng cây	CN làm việc, nhà thầu	Đội trưởng và cán bộ kỹ thuật NT. Lưu ý giám sát trước, trong và sau khi hoạt động kết thúc; Cty kiểm tra đột xuất./khi không đảm bảo phải có ý kiến kịp thời.
	- Tập huấn AT trong cưa cắt			
3	Quy trình bảo vệ rừng			Tổ/đội/nông trường/CB Công ty.

3,1	- GS việc tuân thủ trong công việc được giao của từng cá nhân	Thường xuyên	Địa điểm làm việc/ phân công nhiệm vụ, ...	Tổ trưởng GS hàng ngày; đội trưởng và CB NT được phân công kiểm tra đột xuất (ít nhất 01 lần/tháng, đồng thời căn cứ vào kết quả GS của tổ trưởng lập biên bản giám sát gửi BGD.NT; 6 tháng BC Cty; Cty sẽ kiểm tra đột xuất.
3,2	- GS có hoạt động trái phép theo danh mục, phá rừng, lấn chiếm đất	Thường xuyên	Rừng cao su/vùng ven rừng cao su	
	- Cháy rừng và các hoạt động/điển biến có nguy cơ dẫn cháy rừng.	Thường xuyên		
	- Giám sát các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, XH	Thường xuyên		
4	Quy trình thu gom, quản lý, xử lý chất thải	Theo thời điểm phát sinh	Kiểm kho/quan sát VC/biên bản bàn giao chất thải	NT/CB Công ty
5	Quy trình đánh giá tác động môi trường; sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, phân bón	Thường xuyên/Theo thời điểm phát sinh	Quan sát VC/ý kiến địa phương/người lao động	NT/CB Công ty/ý kiến địa phương; định kỳ 6 tháng/năm hoặc đột xuất
6	Giám sát việc quản lý, lưu trữ hồ sơ	Định kỳ 6 tháng/năm	hồ sơ cho từng hoạt động	Công ty

* Các đơn vị tham khảo theo hướng dẫn Quy trình giám sát: BR-QT-25 và các quy trình có liên quan. *ll*



Huỳnh Quang Trung